

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1442 / TB – BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO

Về mức đóng Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên

- Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).
- Căn cứ Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở;

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức đóng BHYT đối với Học sinh Sinh viên tại các trường học trên địa bàn Thành phố như sau:

Mức đóng BHYT học sinh sinh viên cho năm học 2017-2018 (12 tháng) là: 702.000 đồng.

Trong đó: + HSSV đóng 70%: 491.400 đồng.

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%: 210.600 đồng.

Lưu ý: HSSV có thể đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính. Riêng HSSV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

Phòng QL Thu, BHXH các Quận, huyện và các trường học căn cứ mức phí trên để thực hiện thu cho năm học 2017 - 2018. (Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỷ lệ đóng như trên).

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Các trường học trên địa bàn Thành phố;
- Cơ quan Đại diện Bộ GD & ĐT tại TP. Hồ Chí Minh; (để phối hợp)
- Sở GD & ĐT TP.HCM; (để phối hợp)
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH Quận/ Huyện;
- Trang tin điện tử BHXH TP.HCM;
- Lưu VT, P.QLThu (10 bản).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu